

Gửi đến các hộ cư dân nhà chung cư danchi sống trong khu vực có hệ thống xử lý nước thải

Những yêu cầu về việc sử dụng hệ thống xử lý nước thải

Bộ phận công thoát nước thành phố Yaizu

Tại khu vực bạn sinh sống, nước thải (chất thải bồn cầu, nước thải trong sinh hoạt) được xử lý tại hệ thống xử lý nước thải của khu nhà chung cư danchi bạn sống nên những người xả nước thải vào hệ thống cống sẽ phải trả phí (tiền) sử dụng.

★ Phí (tiền) sử dụng hệ thống xử lý nước thải

2 tháng 1 lần, tiền nước thải bạn phải trả chung với tiền nước.

Những người sống trong khu vực Khu nhà chung cư danchi Sumiredai và Khu nhà chung cư danchi Tsutsujidaira hãy thanh toán vào các tháng chẵn (tháng 2, tháng 4, tháng 6, tháng 8, tháng 10 và tháng 12).

Nếu bạn sống trong khu vực hệ thống xử lý nước thải của nhà chung cư danchi Sakamoto , hãy thanh toán vào các tháng lẻ (tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 9, tháng 11).

◎ Phương thức thanh toán

Vui lòng thanh toán bằng một trong các phương thức sau từ ① đến ③.

① Rút tiền từ tài khoản ngân hàng

Để biết thông tin về cách đăng ký, vui lòng liên hệ với Trung tâm quản lý giá nước thành phố Yaizu (☎ 054-656-0055).

② Thanh toán tại quầy giao dịch ngân hàng hoặc cửa hàng tiện lợi combini

Bưu thiếp có tên "Giấy thông báo thanh toán <納入通知書>" sẽ được gửi đến nhà bạn. Mang bưu thiếp đến quầy giao dịch ngân hàng hoặc cửa hàng tiện lợi và thanh toán

③ Thanh toán bằng tiền điện tử <Pay Pay>, v.v.

Bưu thiếp có tên "Giấy thông báo thanh toán <納入通知書>" sẽ được gửi đến nhà bạn. Khi lật bưu thiếp lại sẽ thấy bên trong có ghi mã vạch. Đọc mã vạch bằng ứng dụng và thanh toán bằng tiền điện tử.

- Không thể thanh toán bằng thẻ tín dụng.

◎ Trường hợp chuyển nhà

Nếu bạn không còn sử dụng dịch vụ cấp thoát nước do chuyển nhà, vui lòng liên hệ với Văn phòng Thu phí Nước Thành phố Yaizu (054-656-0055) ít nhất 3 đến 4 ngày trước khi chuyển đi. Chúng tôi sẽ tính toán và lập hoá đơn thanh toán khoảng thời gian bạn đã sử dụng thôi.

◎ Cách tính phí sử dụng cơ sở xử lý nước thải

Nếu lượng nước thoát vào cống (lượng nước dùng) dưới 10 m³ mỗi tháng thì phí hàng tháng sẽ là 1.110 yên (phí sử dụng cơ bản). (Ngay cả khi lượng nước là 0 m³, phí sử dụng cơ bản sẽ là 1.110 yên.)

Nếu số lượng vượt quá 10 m³, sẽ phải trả thêm 111 yên /1 m³ cho phần vượt quá 10 m³

(HP 用)

※ Phí cấp thoát nước 2 tháng phải đóng 1 lần nên số tiền bạn phải trả mỗi lần là số tiền cho 2 tháng. Ví dụ bạn sử dụng 45 m³ trong 2 tháng thì số tiền thanh toán sẽ là:

Phí sử dụng cơ bản (1.110 yên x 2 tháng) + (111 yên x (45 m³ - 20 m³)) = 4.995 yên

Vì số tiền dưới 10 yên sẽ được làm tròn xuống khi thanh toán nên số tiền thanh toán cho dịch vụ thoát nước sẽ là 4.990 yên.

Số tiền bạn phải trả là 4.990 yên cộng với hóa đơn tiền nước trong 2 tháng.

Nếu sử dụng không đúng cách có thể dẫn đến trục trặc hoặc giảm chức năng của hệ thống, vì vậy vui lòng sử dụng đúng cách để duy trì môi trường sống tốt.



Máy bơm role bị tắc nghẽn do rác.

(khu nhà chung cư Sumiredai tháng 2/2024)



Rác tràn vào hệ thống xử lý nước thải khi mưa lớn

(khu nhà chung cư Sumiredai tháng 8/2024)

★ Những điểm cần chú ý khi sử dụng

- Không xả rau củ vụn hoặc rác thải nhà bếp xuống cống vì có thể gây tắc nghẽn. Để ráo nước và vứt bỏ rác vào loại rác đốt được.
- Các loại dầu ăn như dầu chiên tempura và mỡ lợn sẽ đông đặc lại khi nguội và có thể gây tắc nghẽn. Xin đừng xả nó xuống cống.
- Nếu bạn xả tóc xuống cống, tóc có thể bị vướng vào cống và bị tắc, vì vậy hãy nhớ vệ sinh bồn tắm và cống thoát nước thường xuyên.
- Xin vui lòng không xả bất cứ thứ gì khác ngoài giấy vệ sinh vào bồn cầu. Khăn giấy, băng vệ sinh, khẩu trang, tàn thuốc, kẹo cao su, v.v. có thể gây tắc nghẽn.
- Các vật liệu dễ cháy như xăng, dầu hỏa và chất pha loãng rất nguy hiểm, vì vậy đừng bao giờ xả chúng xuống bồn cầu hoặc cống rãnh.

★ Thông tin liên hệ

[Về phí sử dụng/Thông báo chuyển địa điểm]

Trung tâm quản lý giá nước thành phố Yaizu

TEL : 054-656-0055

[Những vấn đề khác liên quan đến đường cống thoát nước]

Phòng thoát nước thành phố Yaizu

TEL : 054-624-8300